

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/๑๒๖๖



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อความ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/๑๑๖๗ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้เห็นชอบให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เสนอเรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ คณะรัฐมนตรีทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่องดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ (๑๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้สำนักงานฯ เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้เห็นชอบให้เสนอ คณะรัฐมนตรีรับทราบ

## ๒. สารสำคัญ

สำนักงานฯ ขอรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป ประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑ ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ

๒.๑.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย (๑) แผนในระดับพื้นที่ที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของพื้นที่ โดยจะต้องสามารถถ่ายทอดเป้าหมายจากยุทธศาสตร์ชาติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาทำความเข้าใจเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ ๒ เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการ บรรลุในแต่ละหัวข้อม ๕ ปี ของการพัฒนา (๒) การจัดทำโครงการและการดำเนินงานในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและสอดคล้องกับความต้องการ ของพื้นที่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

/และวันที่...

และวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการจัดทำโครงการตามที่ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. กำหนด และ (๓) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการในระดับพื้นที่ โดยใช้ระบบ eMENSUR เป็นระบบหลักในการดำเนินการสำหรับการนำเข้าสู่โครงการ/การดำเนินงานและแผนในระดับพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้ข้อมูลจากระบบ eMENSUR ในการพิจารณาจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อให้เป็นไปตามหลักการวงจรรณนโยบายสาธารณะ (Policy Cycle)

**๒.๑.๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์** ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และวงจรรณนโยบายสาธารณะ (Policy Cycle) ซึ่งทุกระบวนการจะต้องเป็นการดำเนินงานที่มีข้อมูลสนับสนุน (data driven) และอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence base) ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ได้แก่ (๑) การจัดทำและพัฒนาข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ รวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวที่แล้วเสร็จในระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open-D) (๒) การจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน โดยใช้ข้อมูล สถิติ สถานการณ์ งานวิจัย มาประกอบในการจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องและเหมาะสมต่อไป (๓) การจัดทำแผนระดับที่ ๓ ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และคู่มือแนวทางการจัดทำแผนและการเสนอแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด และ (๔) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (eMENSUR) ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในห้วงระยะเวลาที่เหลือของยุทธศาสตร์ชาติสามารถเป็นการดำเนินการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างแท้จริง

**๒.๑.๓ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)** นายกรัฐมนตรี มีบัญชามอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ซึ่งจะจัดให้มีการประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมี ๓ กลไก ได้แก่ (๑) กลไกระดับอำนวยการ (๒) กลไกอำนวยการปฏิบัติการ และ (๓) กลไกระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้ กลไกดังกล่าว ในทุกระดับจะต้องใช้ข้อมูลจากระบบ TPMPA เป็นข้อมูลหลักในการดำเนินการการจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย และ ๔ แนวทางการขับเคลื่อน ได้แก่ (๑) เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMPA ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพื้นที่ในประเทศ (๒) ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน โดยใช้ระบบ TPMPA (๓) ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMPA และ (๔) ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMPA โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงการชี้เป้าและจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง การมีส่วนร่วมและทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของทุกภาคีพัฒนาโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญของการพัฒนาคนทุกช่วงวัยและการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

## ๒.๒ ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ

### ๒.๒.๑ แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายระดับการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบหลักตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ดำเนินการจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๖๒ แผน และส่งมายังสำนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยองค์ประกอบของแผนขับเคลื่อนฯ ประกอบด้วย หน่วยงานร่วมดำเนินการ เป้าหมายย่อย ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ และโครงการ/การดำเนินงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock และมอบหมายสำนักงานฯ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินกิจกรรม Big Rock ประกอบด้วย (๑) การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/การดำเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมดำเนินการ และ (๓) การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยสำนักงานฯ จะพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับการกำกับ ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของกิจกรรม Big Rock ตามเป้าหมายย่อยของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อรัฐสภาทุกสามเดือน โดยรายงานเฉพาะกิจกรรม Big Rock และประเด็นที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ และปรับรอบการรายงานโดยเริ่มนับจากเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ไปทุก ๓ เดือนรวมทั้งมอบหมายสำนักงานฯ นำเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป



๒.๒.๒ การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓) สำนักงานฯ และผู้แทนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้รายงานความคืบหน้าดังกล่าวตามที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายต่อวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามลำดับ โดยสามารถสรุปภาพรวมของการอภิปรายที่สำคัญ อาทิ (๑) การปรับปรุงรายงานความคืบหน้าฯ ให้สะท้อนกิจกรรมและความก้าวหน้าของการปฏิรูปประเทศที่เป็นรูปธรรม (๒) การดำเนินงานตามแผนปฏิรูปแต่ละด้านมีความล่าช้า ยังไม่เห็นผลของความก้าวหน้าในการปฏิรูปประเทศ และไม่มีการบูรณาการร่วมกัน (๓) การรายงานในระยะต่อไปควรรายงานในประเด็นที่วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรให้ความสำคัญเป็นพิเศษร่วมด้วย และ (๔) ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ โดยรายละเอียดสรุปผลการอภิปรายตามรายการ QR Code ที่ปรากฏ ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานความคืบหน้าฯ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยเป็นการรายงานรูปแบบของแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมี



นัยสำคัญ (Big Rock) สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock มีการระบุเป้าหมายย่อยความสำเร็จ ระยะเวลาแล้วเสร็จ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโครงการ/การดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถติดตาม เฝ้าระวังความคืบหน้าในการดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ซึ่งการจัดทำรายงานความคืบหน้าตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จะประมวลสรุปผลการดำเนินงาน และผลลัพธ์ของโครงการ/การดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานที่นำเข้าไปในระบบ eMENSOCR มาเทียบเคียงกับเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศประกอบกับการนำตัวชี้วัดซึ่งกำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านไว้มาประกอบการประเมินผลของการปฏิรูปประเทศ รวมถึงนำเป้าหมาย ตัวชี้วัด และเทียบเคียงจากสถานการณ์ของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อมูลสถิติและดัชนีจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยได้จำแนกเฉพาะการดำเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป พร้อมทั้งสรุปความคืบหน้าของการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ประเด็นท้าทายที่สำคัญต่อการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการในระยะต่อไป เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ต่อไป โดยจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและนำเสนอรัฐสภาเพื่อทราบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

### ๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

๒.๓.๑ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSOCR ปัจจุบันมีโครงการ/การดำเนินงานในระบบ eMENSOCR รวมทั้งสิ้น ๖๙,๕๒๐ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติของผู้บังคับบัญชา (M๗) แล้ว จำนวน ๔๑,๖๐๙ โครงการ (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๔) และมีแผนระดับที่ ๓ รวมจำนวน ๘๑๓ แผน ซึ่งส่วนมากเป็นแผนปฏิบัติราชการรายปี คิดเป็นร้อยละ ๖๓ ของแผนทั้งหมดในระบบ และมีการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปีประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๑๙๕ รายการ นอกจากนี้ การรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวนมากถึง ๗,๘๔๙ หน่วยงาน โดยสำนักงานฯ ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สธ.) เชื่อมโยงระบบ eMENSOCR กับระบบ e-PLAN ส่งผลให้ระบบ eMENSOCR สามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติครอบคลุมราชการบริหารส่วนท้องถิ่นแล้ว อีกทั้ง สำนักงานฯ จะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence : AI) มาใช้ในการสนับสนุนการประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระดับต่าง ๆ ในระบบ eMENSOCR เพื่อให้ระบบสามารถประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาน และใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายให้กับภาคส่วนต่าง ๆ และสำนักงานฯ หน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการสามารถติดตามประเมินผลโครงการ/การดำเนินงานต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสำนักงานฯ อยู่ระหว่างเผยแพร่ข้อมูลในระบบ eMENSOCR ในรูปแบบไฟล์ JSON (JavaScript Object Notation) เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดและนำไปแปลงใช้ในรูปแบบที่มีความเหมาะสมต่อไป

๒.๓.๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี ๒๕๖๓ และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจำปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยที่ประชุมฯ รับทราบรายงาน  
/สรุปผลการ...

สรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจำปี ๒๕๖๓ แล้ว ซึ่งรายงานดังกล่าวระบุความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการ จึงเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในทุกกระดับและทุกพื้นที่เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้ตามที่กำหนด รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานฯ เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสำนักงานฯ ได้เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ผ่านทางเว็บไซต์ <http://nscr.nesdc.go.th> และจัดส่งไปยังส่วนราชการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งรัฐสภาเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว

**๒.๔ การสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ** สำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ โครงการสร้างการตระหนักรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและพลังของตนเองในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ผ่านการเล่าเรื่องจากเหตุการณ์จริง และการลงมือปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างในการทำความคิดเพื่อสังคม เป็นแรงกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลใจ ปลุกจิตสำนึกให้เกิดการริเริ่มและหันมาทำประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้น โดยการจัดทำสื่อที่เหมาะสมในการสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย กระชับ และเข้าถึงได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงมีการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook : คบเด็กสร้างชาติ - สร้างพลังบวก <https://www.facebook.com/DEEWithYouth/> โดยปัจจุบันได้เตรียมการถ่ายทำทั้งสิ้น ๕ ตอน ประกอบด้วย (๑) สูดยอด้วยรุ่นยุคใหม่เมืองสุพรรณฯ ใช้เวลาว่างเป็นสัปดาห์จิตอาสา (๒) ศูนย์อาสาสมัครศิริราช (๓) ตัดผมไปบริจาค เพื่อทำวิกให้กับผู้ป่วยมะเร็ง (๔) เปิดใจ “๒ หนุ่มนักท่องเที่ยวน” เดินหัวกระสอบ เก็บขยะตามชายหาดอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ และ (๕) อาสาตอบจดหมาย ตอบจดหมายนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการเตรียมเนื้อหาโครงเรื่องของแต่ละตอน เพื่อทำการถ่ายทำวีดิทัศน์ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อไป

**๒.๕ ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ** ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยอยู่อันดับที่ ๓๖ คะแนนเท่ากับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจัดอยู่ในลำดับที่ ๑๐๔ จาก ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก และอยู่ในอันดับที่ ๕ ของกลุ่มประเทศอาเซียน อันดับเท่ากับประเทศเวียดนาม ซึ่งจากการประเมินแหล่งข้อมูลทั้ง ๙ แหล่งสามารถสะท้อนถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การรับสินบนในการลักลอบเปิดบ่อนการพนัน และแรงงานผิดกฎหมาย รวมถึงนักลงทุนมีมุมมองว่าการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยยังมีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับการติดสินบนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น โดยการทุจริตที่พบมากที่สุด คือ การเรียกรับสินบน หรือการเรียกรับเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า/ส่งออก การประเมินภาษี รวมถึงระบบอุปถัมภ์ ระบบพวกพ้อง และความสัมพันธ์ใกล้ชิดของนักการเมืองกับนักธุรกิจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ถึงแม้ที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องผ่านหน่วยงานตรวจสอบในการดำเนินการเชิงป้องกันปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่และในระดับนโยบาย และการสร้างการตื่นตัวต่อการให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อกับหน่วยงานรัฐ แต่ก็ยังไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ในการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้น จึงควรเร่งสร้างความ

เข้มแข็งให้กับหน่วยงานตรวจสอบและมีอิสระในการทำงาน รวมทั้ง เร่งสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเปิดเผย และความโปร่งใสในการได้รับสัญญาและการเข้าเสนอราคาอย่างเป็นธรรม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญ ในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตฤชา พิษยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

E-mail: Soraya@nesdc.go.th